
sþ. 359. Fyrirspurn nss. mál]
til félagsmálaráðherra mn Byggingarsjóð ríkisins og íbúðalán.

Frá Þorv. Garðari Kristjánssyni.

1. Hvað er áætlað, að mikið fjármagn fari til Byggingarsjóðs ríkisins á árinu
1979, og hvernig skiptist það milli fjármögnunarleiða '?

2. Hvað er áætlað, að ráðstöfunarfé Byggingarsjóðs ríkisins til útlána verði
mikið á árinu 1979, og hvernig skiptist það milli útlánatlokka ?

3. Hvað er áætlað, að Byggingarsjóður ríkisins láni til margra íbúða á árinu
1979, og hvernig skiptist það á útlánaílokka?

4. Hvað er gert ráð fyrir, að lán Byggingarsjóðs ríkisins út á nýjar íbúðir
(f. lán) á árinu 1979 nemi hárri upphæð i hlutfalli við byggingarkostnað'?


